

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การดำเนินโครงการสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. ที่ประชุมมีมติ ๓ เสียง อนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายของสำนักงาน กสม. จำนวน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ถูกรงไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และตามแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ แล้ว ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP) ต้องเป็นของสำนักงาน กสม. หรือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างสำนักงาน กสม. และสถาบันพระปกเกล้า ส่วนอีก ๓ เสียง ไม่อนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายของสำนักงาน กสม. จำนวน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง

เมื่อที่ประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจึงออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓ วรรคสอง ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประชุม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๓ วรรคสอง อนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายของสำนักงาน กสม. จำนวน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง

ดังนั้นที่ประชุมมีมติ ๔ ต่อ ๓ เสียง อนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายของสำนักงาน กสม. จำนวน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ถูกรงไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ วรรคสอง โดยภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP) ต้องเป็นของสำนักงาน กสม. หรือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างสำนักงาน กสม. และสถาบันพระปกเกล้า

๒. มอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. การประชุมร่วมกับหัวหน้าด้านความปลอดภัยระดับโลก เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง สำนักงาน Facebook ประเทศไทย ได้เชิญนางฉัตรสุดา จันทร์तीय กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก การศึกษา และการสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าด้านความปลอดภัยระดับโลก ในการนี้ สำนักงาน กสม. ได้มอบหมายให้ นางสาวมิตา จิตพัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมประชุมแทน โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการปกป้องช่วยเหลือครอบครัวในการสื่อสารอย่างปลอดภัยกับเด็ก ซึ่งความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยปกป้องและคุ้มครองเด็กจากภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารออนไลน์

๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการ “ไม่เลือกปฏิบัติ ลบหรือบวก ไม่สำคัญ ทำงานได้” ภาคเอกชนร่วมใจยุติเอดส์ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมอิฟไฮเต็ล รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง คณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการ “ไม่เลือกปฏิบัติ ลบหรือบวก ไม่สำคัญ ทำงานได้” ภาคเอกชนร่วมใจยุติเอดส์ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมอิฟไฮเต็ล รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ในการนี้ นางสาวอัญชริกา กิ่งมลิ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมประชุมแทน นางฉัตรสุดา จันทร์तीय กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ HIV เข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ปีละประมาณสามพันล้านบาท และผู้ติดเชื้อ HIV จำนวนสามแสนกว่ารายที่ได้รับยาแล้วมีสุขภาพดี แต่มีข้อจำกัดว่าถูกกีดกันไม่รับเข้าทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจเอกชน ที่ผ่านมากณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติเอดส์ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๓ และได้ทำการลงนามในข้อตกลงร่วมกันยุติเอดส์ประเทศไทย ภายในปี ๒๕๗๓ กับหน่วยงานภาครัฐ ๒๒ หน่วยงาน แต่ในภาคเอกชนยังไม่มี การดำเนินการ จึงได้เสนอให้มีเวทีความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสื่อสารนโยบายที่ไม่กีดกันและเลือกปฏิบัติในการทำงาน เสริมสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ นำเสนอเครื่องมือเพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากโรคเอดส์ และสนับสนุนให้สถานประกอบการนำแนวปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในที่ทำงานไปปฏิบัติ

๔. นางฉัตรสุดา จันทร์तीय กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเรื่อง “ประเทศนี้ไม่ตีเด็ก บ้าน รัฐ โรงเรียน ทราบแล้วเปลี่ยน” เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องมัทวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นางฉัตรสุดา จันทร์तीय กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมเรื่อง “ประเทศนี้ไม่ตีเด็ก บ้าน รัฐ โรงเรียน ทราบแล้วเปลี่ยน” เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องมัทวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก จัดโดยองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children Thailand) องค์กรภาคีภาคประชาสังคม และเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย สนับสนุนโดย Swedish International Development การประชุมดังกล่าวเป็นการรับฟังเสียงสะท้อนจากเด็กประชาชน และภาคประชาสังคม ถึงสถานการณ์การลงโทษเด็กทางกายภาพทำให้เด็กรู้สึกด้อยค่า การหา

แนวทางร่วมกับภาครัฐในการดำเนินงานเชิงนโยบาย รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติการดูแลเด็กอย่างเหมาะสมในสังคมไทย โดยใช้วินัยเชิงบวกในการเลี้ยงดูเด็ก

๕. สรุปผลการจัดโครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ สรุปผลการจัดโครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนสำหรับนิสิต นักศึกษา” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามารการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ การสัมมนาดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงานด้านการส่งเสริม และพิทักษ์สิทธิเด็กและการศึกษา ณ โครงการศูนย์เด็กก่อสร้าง มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก การบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ผู้ร่วมการแข่งขัน รวมถึงหลักการและเทคนิคการโต้วาทีและกฎเกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น : ถอดบทเรียน และกรณีศึกษาสิทธิมนุษยชน และการแข่งขันรอบคัดเลือก ปรากฏผลการแข่งขันว่ามีผู้ผ่านการแข่งขัน จำนวน ๕ คน ซึ่งไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปรากฏผลการแข่งขันว่า มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓ คน และรางวัลชมเชย จำนวน ๒ คน ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓ คน เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน (AICHR Youth Debates on Human Rights 2018) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

๖. นางเตือนใจ ดีเทศน์ ได้รับเชิญจาก United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) เข้าร่วมประชุม The Nansen Refugee Award Ceremony taking place next 1 October 2018 ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม Nansen Refugee Award Ceremony taking place next 1 October 2018 ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจาก United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR)

๗. รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำ กสม. ได้แก่

- ๑.๑ นายไสว จันทะศรี เป็นผู้ชำนาญการประจำ กสม.
- ๑.๒ นายสรรพลสิทธิ์ คุ้มทรัพย์พันธ์ เป็นผู้ชำนาญการประจำ กสม.
- ๑.๓ นายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบุลย์ เป็นผู้ชำนาญการประจำ กสม.
- ๑.๔ นางสาวสุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล เป็นผู้ชำนาญการประจำ กสม.
- ๑.๕ นายภาคภูมิ วิธานดิรวัดน์ เป็นผู้ชำนาญการประจำ กสม.

๒. มอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักบริหารกลาง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๘. แบบอินทรรณูเครื่องแบบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเครื่องหมายแสดงสังกัด
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบแบบอินทรรณูเครื่องแบบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเครื่องหมายแสดงสังกัดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุม โดยแก้ไขร่างระเบียบทั้งสองฉบับให้สอดคล้องกับแบบอินทรรณูและเครื่องหมายแสดงสังกัดดังกล่าว โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหารอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป